

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
กำแพง อำเภอกะทู้ศรีวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยนำมาสรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ ดังนี้

#### สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลกำแพง อำเภอกะทู้ศรีวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปได้ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
อำเภอกะทู้ศรีวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( $\bar{X} = 2.31$ ) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน  
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ( $\bar{X} = 2.99$ )  
และอยู่ในระดับน้อย จำนวน 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วม  
ในการตัดสินใจ ( $\bar{X} = 2.46$ ) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( $\bar{X} = 2.08$ ) และด้านการมีส่วนร่วม  
ร่วมในการประเมินผล ( $\bar{X} = 1.74$ )

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอกะทู้ศรีวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีภารกิจดำรงตำแหน่งในชุมชน อาชีพ  
และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน พบว่า

2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
กำแพง อำเภอกะทู้ศรีวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีภารกิจดำรงตำแหน่งในชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน  
การบริหารจัดการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้านพบว่า มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้าน  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
กำแพง อำเภอกะทู้ศรีวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก  
ด้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
กำแพง อำเภอกะทู้ศรีวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหาร  
จัดการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอกะชวยวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แยกเป็นรายด้าน เรียงลำดับความถี่จากมากไปน้อย

ด้านที่ 1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอความต้องการของประชาชนให้มากกว่าเดิม ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหมู่บ้านร่วมกับอบต. ให้มากขึ้นควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับอบต.มากขึ้นควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาของอบต.และควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการให้หมู่บ้าน

ด้านที่ 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่าควรให้ประชาชนสามารถเสนอแนะการบริการงานตามโครงการต่าง ๆ ของอบต. ควรให้ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกิจกรรมของอบต. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการบริหารงานของอบต.ให้มากยิ่งขึ้น ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกกลุ่มอบต.จัดตั้งและควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการต่าง ๆ ของอบต.

ด้านที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่าควรให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการบริหารงานของอบต.อย่างเท่าเทียมกัน ควรให้ประชาชนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่อบต.จัดขึ้นและควรจัดโครงการเพื่อเสริมสุขภาพของประชาชน

ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะว่าควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องในการบริหารงานของอบต. ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของอบต. ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อบกพร่องในการบริหารงานของอบต. ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติและควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยร่วมกับอบต.

## อภิปรายผล

ผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอกะชวยวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด อภิปรายผล ดังนี้

สมมุติฐานที่ 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอกะชวยวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอกนครวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับน้อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนขาดความร่วมมือ ร่วมใจ และยังไม่ให้ความสนใจในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเท่าที่ควร ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับอรนุช ป้อมเป็น (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ไม่สอดคล้องกับ กรภัทร อินตา (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ อำเภอคอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ไม่สอดคล้องกับ อารีณา มะหะหมัด (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบล ท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีประชาชนมีพฤติกรรมด้านความสนใจในการบริหารงานของเทศบาลมากที่สุด

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ พนิดา ธนะกลม (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับอารีณา มะหะหมัด (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับ สาลินี อ่อนวงษ์ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวม การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ปาณิสรา เชนันท์ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลบ้านโคก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สมร ชำนาญภูมิ (2553 :

บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า

1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับโอกาสจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือจากชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ในการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น ซึ่งเหตุผลอีกประการหนึ่งคือการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำให้ไม่มีเวลาที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย คุสิตา แก้วสมบูรณ์ (2545 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน โครงการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน โครงการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย

1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การดำเนินการวางแผนการปฏิบัติการ ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความตระหนักถึงการเข้าร่วมบริหาร ร่วมพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้า โดยส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่และข้าราชการเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการวางแผนและบริหารงานต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ นิเวศน์ ตันอนุชิตติกุล (2543 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน โครงการป่าของเมืองในเขตเทศบาลเมืองลำปาง ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำปางมีส่วนร่วมใน โครงการป่าของเมืองอยู่ในด้านการวางแผนและการดำเนินงาน อยู่ในระดับน้อย

1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงมีแผนพัฒนาในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนโดยประชาชนชนได้รับความสะดวกสบายในเส้นทางจราจร ระบบไฟฟ้า น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ซึ่งสอดคล้องกับจรัสศักดิ์

สีใจเจริญ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบ้านไธ้ม จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการหรือกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน

1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผลการวิจัยด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล จากการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภักจิรา ปกป้อง (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยการประเมินผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี : องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขาดการประชาสัมพันธ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทำให้ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทำให้เกิดการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส ทูริตคอรุปชั่น ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย จึงไม่มีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างจริงจัง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จะต้องมีการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหาร ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้ตำบลมีการพัฒนาไม่มีการคอร์รัปชั่น และนำเงินงบประมาณที่มีไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างแท้จริง จึงสมควรที่จะพัฒนาหรือให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องนี้ และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นกว่าเดิม

สมมุติฐานที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามการดำรงตำแหน่งในชุมชน อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า

1. ประชาชนที่มีการดำรงตำแหน่งในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของ อบต. ตลอดจนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทำให้มีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ปาณิสรา เชนันท์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชนชั้นแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการ



บริหารงานของเทศบาลไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ อรณูช ป้อมเป็น (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหัวดวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหัวดวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ความแตกต่างกันในการประกอบอาชีพของแต่ละคนของประชาชนทำให้เกิดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะและการแสดงออกที่ต่างกัน เช่น จากตารางที่ 13 ประชาชนที่มีอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมแตกต่างจากอาชีพเกษตรกร อาจเนื่องมาจากการเกษตรกรรมมีการประกอบอาชีพที่มักไม่ได้รับความสำคัญจากหน่วยงานของรัฐมากนัก และตัวเกษตรกรเองก็มีจำนวนมากทำให้ผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมมีข้อจำกัดหรือต้องใช้ตัวแทน เช่นผู้นำชุมชน ผู้นำอาชีพ เป็นต้น ทำให้เกิดความแตกต่างกันได้ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือหากพิจารณาจากตารางที่ 13-17 นักเรียน/นักศึกษา จะมีความคิดเห็นว่าตนมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันในทุกด้านหรือทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากกฎหมายต่าง ๆ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับนักเรียน/นักศึกษาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่เป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่มีการศึกษาหรือมีความรู้ในการที่จะมีบทบาทได้ในท้องถิ่น หรือการที่ชาติ พวงสมจิตร (2540 : 13) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนตัดสินใจในกิจกรรม ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบถึงประชาชน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันในการมีส่วนร่วมของอาชีพได้

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ พนิดา ธนะกลม (2550 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากกว่าประชาชนทุกอาชีพ สอดคล้องกับ อรณูช ป้อมเป็น (2550 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานเขตเทศบาลแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ปาณิสรา เชนนท์ (2553 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลแตกต่างกัน

3. ประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงมีการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนในแต่ละหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเสนอปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน ตลอดจนกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ปาณิสรา เชนันท์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านโลก อำเภอบ้านโลก จังหวัดอุดรดิตถ์ พบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนชั้นแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ อรุณ ป้อมเป็น (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

## ข้อเสนอแนะ

### 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

จากผลการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ข้อมูลเสนอแนะบางประการอันอาจเป็น ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ควรมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับ ประชาชนในหมู่บ้านอย่างเพียงพอและทั่วถึง

1.1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าเป็น คณะกรรมการในการตรวจรับงาน เช่น ถนน ลางระบายน้ำ อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

#### 1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ

1.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนเป็น ตัวแทนในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของ อบต. อย่างต่อเนื่อง

1.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ควรมีการจัดกิจกรรมหรือประเพณี ประจำหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง

#### 1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์

1.3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ควรมีระดับเพลิง รดขยะ คอยให้บริการ แก่ประชาชนภายในหมู่บ้าน อย่างเพียงพอ

1.3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ควรจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปรับปรุง ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนนที่ขาดการบำรุงรักษา ไฟรยทางที่ชำรุดบางแห่งยังไม่มี ให้ได้มาตรฐานมากขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

#### 1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

1.4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ควรให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบแผนพัฒนาหมู่บ้านของส่วน โยธา อย่างต่อเนื่อง

1.4.2 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ควรให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบงบประมาณด้านการศึกษาของ อบต.อย่างสม่ำเสมอ

## 2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการ ประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ อยู่ในระดับน้อย ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 ควรมีการวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการมี ส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ อื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน